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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

เวลาและสถานที่: 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ตามมาตรฐานตามพระราชก าหนด

ว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่ืองมาตรฐานการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม: 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

 รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางวิไลวรรณ ศรีส ารวล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ 

 ก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  
4. ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายสุวิทย ์ยอดจรัส กรรมการ/ รองประธานกรรมการ 
6. นายเทพทยั ศิลา กรรมการ/ รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหารและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน/ 

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
7. นายเวทย ์นุชเจริญ กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
8. นายศราวุธ จารุจินดา กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน/ กรรมการบรรษทัภิบาลและ 

 บริหารความเส่ียง  
9. นายวรัญญู ศิลา กรรมการ/ ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง/  

 ประธานกรรมการบริหารและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม: 
1. นายสุธี สมาธิ กรรมการบริหารและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน/ กรรมการผูจ้ดัการ/  

 ประธานสายงานธุรกิจสัมพนัธ์และการตลาด 
2. นายสุชล รัชยา ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบญัชีและการเงิน 
3. นางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชี: 
นายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย: รศ.ดร.สัญลกัข ์ปัญวฒันลิขิต 
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เม่ือครบองคป์ระชุม รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษทั
เป็นผูด้  าเนินการประชุมตามล าดบัวาระการประชุม 

การประชุมคร้ังน้ีมีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 21 คน จ านวนหุ้น 293,499,404 หุ้น คิดเป็น                
ร้อยละ 53.36 และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจ านวน 30 ราย จ านวนหุ้น 134,168,640 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.39 รวมจ านวนผูถื้อหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 51 ราย ถือหุ้นรวมกันได ้427,668,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.76 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมด จ านวน 550,000,000 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงสามารถเร่ิมการประชุมได ้

เลขานุการบริษทัช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ สรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 
1. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ โดย 1 หุ้น มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง คะแนนเสียงท่ี

ตอ้งการในแต่ละวาระมีดงัน้ี  
ก. วาระท่ี 2, 3, 4, 5, 7, และ 8 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
ข. วาระท่ี 6 เป็นวาระเร่ืองพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
ค. วาระท่ี 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) หากผูถื้อหุ้นจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ี

ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทั้งหมด (550,000,000 หุ้น) หรือเท่ากบั 183,333,333 หุ้น 

2. บริษทัฯ ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนภายในเวลา 1 นาที 
3. เพื่อความสะดวกรวดเร็วบริษทัฯ จะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง

ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยบริษทัฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
หลงัจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 

4. กรณีการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัฯ 
จะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉนัทะจึงไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก 

5. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบวาระการประชุมในวาระ
นั้น ๆ ได  ้ส าหรับเร่ืองอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกบัระเบียบวาระการประชุม สามารถสอบถามไดภ้ายหลงัการพิจารณาตามระเบียบ
วาระต่าง ๆ เสร็จส้ินแลว้ 

นอกจากน้ี ไดแ้จง้ผลการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เสนอช่ือบุคคลท่ี    
เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมมายงับริษทัฯ 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 ตั้งแต่วนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2566 - 31 มกราคม 2567 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้น
เสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ หรือส่งค าถามล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 
แต่อยา่งใด  

ในการประชุมคร้ังน้ีบริษทัฯ มอบหมายให้ บริษทั ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากดั (DAP) เป็นผูค้วบคุมระบบ   
นบัคะแนน รวมถึงบนัทึกภาพและเสียงการประชุม 
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 จากนั้นเลขานุการบริษทัด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2566  
เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏใน

แบบ 56-1 One Report ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีในรูปแบบ QR 
Code และเชิญนายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และนายสุชล รัชยา ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานบญัชี
และการเงิน เป็นผูน้ าเสนอรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 ต่อท่ีประชุม ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได้
ดงัน้ี 

ภาพรวมการด าเนินงานในปี 2566 บริษทัฯ มีพฒันาการท่ีส าคญัดงัน้ี 
ในปี 2566 บริษทัฯ มีการเพ่ิมพ้ืนท่ีคลงัสินคา้ 11 แห่ง ไดแ้ก่ สุพรรณบุรี, ก าแพงเพชร, นครราชสีมา (ปากช่อง), 

กาฬสินธ์ุ, บุรีรัมย,์ หนองคาย, กระบ่ี, ปราจีนบุรี, เลย, ชยัภูมิ, และจนัทบุรี โดยวตัถุประสงคห์ลกัคือ เพื่อตอ้งการให้ทีมยึดรถ
เข้าถึงพ้ืนท่ีจอดรถไดง้่ายและสะดวกขึ้น และเพ่ือรองรับปริมาณสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นหลงัจากส้ินสุดมาตรการพกัช าระหน้ี ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัฯ มีคลงัสินคา้ 43 แห่ง 13 ลานประมูล ใน 41 จงัหวดั 

บริษทัฯ ขยายการด าเนินงานให้มีบริการทั้งก่อนและหลงัการประมูล รวมถึงสินคา้อื่น ๆ ท่ีหลากหลายนอกจาก
รถยนต์หรือรถจกัรยานยนต์ โดยในปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ มีการจัดประมูลอื่น ๆ เช่น เคร่ืองใช้ส านักงาน อุปกรณ์ไอที และ
อสังหาริมทรัพย ์อีกทั้งมีบริการอ่ืน ๆ มาต่อยอดธุรกิจ โดยหาพนัธมิตรทางธุรกิจมาร่วมให้บริการ และบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเป็น
ตวักลางระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย เช่น  

1. AUCT Finn เป็นบริการสินเช่ือรีไฟแนนซ์ และจดัสินเช่ือประมูลรถ 
2. โครงการ “อู่เพ่ือนประมูล” วตัถุประสงค์เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าท่ีต้องการซ่อมแซมหรือ

บ ารุงรักษารถท่ีประมูลได ้
3. โครงการ “สหกรณ์การประมูล” วตัถุประสงคเ์พื่อขยายฐานลูกคา้รายยอ่ยในกลุ่มเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
แผนงานปี 2567 มีดงัน้ี 
1. พฒันาระบบ AUCT Live หรือระบบการประมูลให้มีความทนัสมยัและสามารถรองรับปริมาณผูป้ระมูลท่ี

เพ่ิมขึ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมใชง้านไดใ้นเดือนสิงหาคม 2567 
2. สร้างพ้ืนท่ีลานประมูลแห่งใหม่ท่ีส านกังานใหญ่ ทดแทนพ้ืนท่ีเดิม เพ่ือให้มีความโดดเด่น ทนัสมยั และเป็น

การปรับภาพลกัษณ์ลานประมูลของบริษทัฯ รวมทั้งสามารถบริหารจดัการพ้ืนท่ีในกระบวนการท างานของบริษทัฯ ให้เป็น
สัดส่วนมากขึ้น 

3. บริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาทกัษะและศกัยภาพของบุคลากรให้พนกังานของบริษทัฯ สามารถกา้วสู่การเป็น
ผูบ้ริหารได้อย่างย ัง่ยืน โดยจัดอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร รวมถึงเร่ือง
จรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชนั ซ่ึงบริษทัฯ ยงัมุ่งเนน้ให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญั
อยา่งสม ่าเสมอ 
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สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ปี 2566 เปรียบเทียบกบัปี 2565 ดงัน้ี 
• งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2566 ปี 2565 % ผลต่าง 
รายไดจ้ากการให้บริการ  1,232.29 947.08 30.1% 
รายไดอ้ื่น  8.33 6.11 36.4% 

รวมรายได้  1,240.61 953.19 30.2% 
ตน้ทุนบริการ  615.91 472.01 30.5% 

ก าไรขั้นต้น  616.38 475.07 29.7% 

อัตราก าไรขั้นต้น (%)  50.0% 50.2% (0.2%) 

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการ 43.47 31.33 38.8% 
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 120.99 108.41 11.6% 
ก าไรจากการด าเนินงาน 460.25 341.43 34.8% 
ตน้ทุนทางการเงิน   24.20 24.52 (1.3%) 
ภาษีเงินได ้ 88.13 65.67 34.2% 

ก าไรสุทธิ  347.93 251.25 38.5% 

อัตราก าไรสุทธ ิ(%)  28.0% 26.4% 1.7% 

ก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ - สุทธิจากภาษีเงินได ้ - 0.01 (100.0%) 

ก าไรเบ็ดเสร็จ  347.93 251.26 38.5% 

ส าหรับปี 2566 บริษทัฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 1,240.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 287.42 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
30.2 เม่ือเทียบกับปี 2565 เน่ืองจากมีจ านวนรถเข้าสู่การประมูลมากขึ้น และเป็นผลจากการปรับเพ่ิมค่าด าเนินการเม่ือ         
เดือนสิงหาคม 2565 โดยบริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ในปี 2566 จ านวน 616.38 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 29.7 และมี
อตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 50.0 ทั้งน้ี บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 347.93 ลา้นบาท และมีอตัราก าไรสุทธิอยูท่ี่ร้อยละ 28.0 

• งบกระแสเงินสด 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
งบกระแสเงินสด   ปี 2566   ปี 2565  ผลต่าง  %YoY 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 709.88 299.98 409.90 136.64% 
เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน  43.14 (48.15) 91.29 189.60% 
เงินสดสุทธิ (ใชไ้ป) ไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน  (408.30) (320.97) (87.33) 27.21% 
เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)  344.72 (69.13) 413.85 598.64% 
เงินสดตน้งวด  98.37 167.50 (69.13) (41.27%) 
เงินสดปลายงวด   443.09 98.37 344.72 350.43% 
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ในปี 2566 บริษทัฯ มีกระแสเงินสดปลายงวดเพ่ิมขึ้นจากต้นงวดจ านวน 344.72 ล้านบาท โดยมีกระแส      
เงินสดสุทธิท่ีไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 709.88 ลา้นบาท มาจากเงินค่าสินทรัพยจ์ากการประมูลท่ีรอการช าระคืน
ให้แก่ผูข้ายตามก าหนด บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 43.14 ล้านบาท มาจากดอกเบ้ียเงินฝาก         
ออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า ส่วนเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเกิดจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น
เป็นเงิน 310.74 ลา้นบาท ส่วนท่ีเหลือเป็นการบนัทึกค่าเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 16) 

• งบแสดงฐานะการเงิน 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2566 ปี 2565 ผลต่าง % ผลต่าง 

   สินทรัพย์         

            เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  443.09 98.37 344.72 350.4% 
            ลูกหน้ีการคา้-ค่ารถ 43.92 88.99 (45.07) (50.6%0 
            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18.52 16.77 1.75 10.4% 
            สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น  260.09 419.09 (159.00) (37.9%) 
            ส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 319.56 280.40 39.15 14.0% 
            สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 795.40 838.01 (46.61) (5.1%) 
            สินทรัพยอ์ื่น ๆ  98.71 64.85 33.86 52.2% 

   สินทรัพย์รวม  1,979.28 1,806.48 172.79 9.6% 

   หนีสิ้น         

            เจา้หน้ีการคา้-ค่ารถ 319.40 191.77 127.63 66.6% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  106.93 88.11 18.82 21.4% 

            หน้ีสินตามสัญญาเช่า 827.11 854.56 (27.46) (3.2%) 
            หน้ีสินอ่ืนและภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  134.58 117.96 16.62 14.1% 
   หน้ีสินรวม  1,388.01 1,252.40 135.61 10.8% 
   ส่วนของผูถื้อหุ้น  591.26 554.08 37.18 6.7% 

 รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,979.28 1,806.48 172.79 9.6% 

 ก าไรสะสมท่ียังไม่จัดสรร (ส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้น) 256.02 218.83 37.18 17.0% 

ปี 2566 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 1,979.28 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 172.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 
เม่ือเทียบกบัปี 2565 ส่วนหน้ีสินรวมเท่ากบั 1,388.01 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 135.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.8 เม่ือเทียบกบั
ปี 2565 ส่วนใหญ่เกิดจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า ทั้งน้ี บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 591.26 ลา้นบาท 
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• อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราส่วนทางการเงนิ ปี 2566 ปี 2565 % ผลต่าง 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 50.02 50.16 (0.1%) 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 28.04 26.36 1.7% 
EBIT (%) 37.10 35.82 1.3% 
EBITBA (%) 45.53 49.78 (1.3%) 
ROA (%) 24.31 18.80 5.5% 
ROE (%) 60.75 45.96 14.8% 
D/E (เท่า) 2.35 2.26 3.9% 
BV (บาท) 1.08 1.01 6.9% 
EPS (บาท) 0.63 0.46 37.0% 

จากนั้นเลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

• นายอนุพงศ์ สันตะวานนท์ ผูถ้ือหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า แบบ 56-1 One Report นอกจากที่ปรากฏบน 
Presentation และในหนังสือเชิญประชุมแลว้สามารถอ่านจากท่ีไหนไดอ้ีก  

 นางสาวนันทนิตย ์ราชกิจ เลขานุการบริษทั แจง้ว่า  แบบ 56-1 One Report สามารถดาวน์โหลดไดจ้าก
เว็บไซต์ของบริษทัฯ ในหัวขอ้นักลงทุนสัมพนัธ์ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ   
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2566 โดยวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 ตามที่เสนอ 
หมายเหตุ: วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 2 คน คิดเป็นจ านวน 46,500 หุ้น 

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงว่างบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ไดผ้่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ โดยรายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีใน
รูปแบบ QR Code จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 ซ่ึงสรุป
สาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 ปี 2566 ปี 2565 
การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 1,979.28 1,806.48 172.80 9.57% 
หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 1,388.01 1,252.40 135.61 10.83% 
ส่วนของเจา้ของ (ลา้นบาท) 591.26 554.08 37.18 6.71% 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,240.61 953.19 287.42 30.15% 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 347.93 251.25 96.68 38.48% 
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 ปี 2566 ปี 2565 
การเปลี่ยนแปลง 

จ านวน ร้อยละ 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.63 0.46 0.17 36.96% 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 28.23 26.36   
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 2.35 2.26   

จากนั้นท่ีเลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ             
งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ          
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 427,653,043 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2566 
เลขานุการบริษทัแจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรร

ก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ตั้งแต่ปี 2557 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ 
บริษทัฯ หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่าง  ๆ แลว้ โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณา
เร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2566 แสดงไดด้งัน้ี 

 ปี 2566 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 347.93 251.25 256.09 227.97 
เงินปันผล (ลา้นบาท) 346.50 

(0.63 บาท/หุน้) 
250.25 

(0.455 บาท/หุ้น) 
247.50 

(0.45 บาท/หุน้) 
225.50 

(0.41 บาท/หุน้) 
อตัราการจ่ายเงินปันผล 
เทียบกบัก าไรสุทธิ 

99.59% 99.60% 96.65% 98.92% 
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คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 
2566 ในอตัราหุ้นละ 0.63 บาท เป็นเงิน 346.50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 99.59 ของก าไรสุทธิปี 2566 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิท่ี
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคล
ธรรมดาจะไดรั้บเครดิตภาษีในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

และแจง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 4/2566 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2566   
ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท 
เป็นเงิน 143.00 ล้านบาท โดยจ่ายเม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายส าหรับผลการ
ด าเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2566 ในอตัราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงิน 203.50 ลา้นบาท  

ก าหนดวนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายเงินปันผลดงัน้ี 
- วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date): วนัท่ี 17 เมษายน 2567 
- วนัจ่ายปันผล: วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2567 

จากนั้นเลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ    
ไม่จดัสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2566  โดย
วาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรเงินก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติ  
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท เป็นเงิน 203.50 ล้านบาท 
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 427,653,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
หมายเหตุ : วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 คน คิดเป็นจ านวน 1 หุ้น 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2567 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออก

จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายเวทย ์นุชเจริญ   กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
3. นายศราวุธ จารุจินดา   กรรมการ/ กรรมการบริหารและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน/  

กรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง  

รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา นายเวทย ์นุชเจริญ และนายศราวุธ จารุจินดา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึงและด ารงต าแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง
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ประกาศอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 คน มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏ
ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นเลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง 
รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา นายเวทย ์นุชเจริญ และนายศราวุธ จารุจินดา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึง และด ารงต าแหน่งอื่น ๆ ตามเดิม โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและด ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 407,511,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2873 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,154,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7127 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
หมายเหตุ: วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 คน คิดเป็นจ านวน 13,000 หุ้น 

2.  นายเวทย์ นุชเจริญ   กรรมการ  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 407,511,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2873 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,154,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7127 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายศราวุธ จารุจินดา  กรรมการ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 407,511,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2873 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,154,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7127 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
หมายเหตุ : วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมลดลงจ านวน 1 คน คิดเป็นจ านวน 1 หุ้น 

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิม่จ านวน 2 คน 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตทางธุรกิจของบริษทัฯ และ

คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ
บริษทัเพ่ิมจ านวน 2 คน ดงัน้ี  
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1. นายสมยศ สุธีรพรชยั  เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  
2. นายสุธี สมาธิ  เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
โดยบุคคลทั้ง 2 เป็นผูมี้คุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดเก่ียวกบักรรมการและกรรมการอิสระ อีกทั้งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เก่ียวกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 คน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่ง
ให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ โดยหลงัจากแต่งตั้งแลว้จะมีกรรมการบริษทัรวมจ านวน 11 คน จากเดิม    
มีจ านวน 9 คน 

จากนั้นเลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
แต่งตั้งนายสมยศ สุธีรพรชยั เป็นกรรมการอิสระและกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง และนายสุธี สมาธิ เป็น
กรรมการ โดยวาระน้ีตอ้งผา่นการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยลงมติ
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ท่ีประชุมพจิารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิม่จ านวน 2 คน ตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้

1. นายสมยศ สุธีรพรชัย  กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 407,587,244 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.3050 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,078,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.6950 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
หมายเหตุ: วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 คน คิดเป็นจ านวน 1 หุ้น 

2. นายสุธี สมาธ ิ  กรรมการ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 407,511,344 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.2873 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,154,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7127 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 6  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2566 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากการ

ประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษทัฯ ในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 
และค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการประจ าปี 2566 ส าหรับกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย: บาท) 
ค่าตอบแทน ปี 2567 (เสนอคร้ังนี)้ ปี 2566 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ 52,000 50,000   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 46,000 44,000   
กรรมการอิสระและกรรมการ 40,000 38,000  

2. ค่าบ าเหน็จรายปี พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2566 

พจิารณาจากผลการด าเนินงาน 
ปี 2565 

ประธานกรรมการ 871,200 726,000   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 726,000 605,000   
กรรมการอิสระและกรรมการ 580,800 484,000   

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ 
 ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิตและอุบติัเหตุ  เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท เบ้ียประกนัไม่เกิน 45,000 บาท 

ประกนัภยัความรับผิดส าหรับ กรรมการ
และผูบ้ริหาร  

วงเงินคุม้ครอง 150 ลา้นบาท วงเงินคุม้ครอง 150 ลา้นบาท 

จากนั้นเลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2566 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2567 และค่าบ าเหน็จรายปี
ประจ าปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม ดังนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 407,609,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.3101  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,056,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.6899  
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2567 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอต่อ              

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับ
รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือผู้สอบบญัชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือใน 
งบการเงินของบริษัทฯ 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี 4451 2 ปี 
2. นายส าราญ แตงฉ ่า 8021 - 
3. นายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ 7544 2 ปี 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จัดหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษทัแทนได้ โดยทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทัฯ ผูบ้ริหาร          
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ไม่มีบริษทัย่อย ทั้งน้ี ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 เป็นเงิน 
2,100,000 บาท เท่ากบัปี 2566 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

ค่าตอบแทน ปี 2567 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2566 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 1,550,000 1,550,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส 450,000 450,000 
ค่าบริการอื่น ๆ: 
สอบทานการโอนยา้ยขอ้มูลจากระบบบญัชีเดิมไปยงัระบบบญัชีใหม่ 

100,000 
 

100,000 
 

รวม 2,100,000 2,100,000 

จากนั้นเลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 427,646,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9949 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 21,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00051 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
หมายเหตุ : วาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้นจ านวน 1 คน คิดเป็นจ านวน 2,000 หุ้น 
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วาระท่ี 8 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
เลขานุการบริษทัช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากนายสุวิทย ์ยอดจรัส ลาออกจากการเป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

ดงันั้น เพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตวั คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ ดงัน้ี 

เดิม:   นายเทพทยั ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั  
   นายสุวิทย ์ยอดจรัส รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 
แกไ้ขเป็น:  นายเทพทยั ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหน่ึงลงลายมือช่ือร่วมกบั  

    นายเวทย ์นุชเจริญ หรือ นายศราวุธ จารุจินดา หรือ นายสุธี สมาธิ คนใดคนหน่ึง 
รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

จากนั้นเลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ โดยวาระน้ีตอ้งผ่านการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ  
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 407,611,144 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.3102 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 20,056,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.6898 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระท่ี 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใด เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม 

เลขานุการบริษทัไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคท่ี์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่ 

• นางสาวธีรนุช พรหมโชติ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย แจง้ว่าสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย มีนโยบายน าเสนอให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัประชุมสามญั/วิสามญัผูถื้อหุ้น แบบ   
On-site meeting และ Online ควบคู่กนั หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ ส่ือสาร และซักถาม ระหว่างผูถื้อหุ้น ผูบ้ริหาร 
และคณะกรรมการบริษทั อย่างสะดวก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหนังสือเวียนของส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ก.ล.ต.) ท่ี ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เร่ือง ขอความร่วมมือเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึง             
ขอน าเสนอให้บริษทัฯ พิจารณาขอ้เสนอการจดัประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยขา้งตน้ 

นางสาวนนัทนิตย ์ราชกิจ เลขานุการบริษทั แจง้ว่าจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
จดัประชุมผูถื้อหุ้นรูปแบบ Hybrid ตามท่ีเสนอต่อไป 
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• นายณัฐนยั ตั้งวิพฒันพงค ์ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 
1. ปี 2567 บริษทัฯ ตั้งเป้ารายไดเ้ท่าไร และสถานการณ์รถยึดปี 2567 เทียบกบัปี 2566 เป็นอยา่งไร 
2. บริษทัฯ เพ่ิงจบัมือร่วมกบับริษทัอ่ืนในการประมูลหน้ี AMC บริษทัฯ คาดหวงัรายไดแ้ละอตัราก าไรจาก

ธุรกิจน้ีเท่าไร 
3. ขอทราบมุมมองเก่ียวกบัราคารถมือสองและจ านวนรถไฟฟ้าต่อลานประมูล 
นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบค าถามดงัน้ี 
1. โดยปกติบริษทัฯ จะตั้งเป้าหมายเติบโตในแต่ละปีอยู่ท่ีร้อยละ 5 – 10 ส่วนสถานการณ์รถยึดปี 2567 เม่ือ

พิจารณาจากจ านวนหน้ีเสีย หรือ NPL และยอดหน้ีในกลุ่มท่ีมีความเส่ียง หรือ Stage 2 ของสินเช่ือรถยนตใ์นไตรมาสท่ี 4/2566 
ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 2.13 และร้อยละ 14.29 ตามล าดบั จึงคาดว่าสถานการณ์รถยึดยงัคงมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้นจากปี 2566 อยา่งไรก็ตาม 
ตอ้งติดตามสถานการณ์ช่วงไตรมาสท่ี 3/2567 และไตรมาสท่ี 4/2567 อีกคร้ัง 

2. การจับมือร่วมกับบริษทัอ่ืนในการประมูลหน้ี AMC เป็นการเพ่ิมพนัธมิตรทางธุรกิจ บริษทัฯ ยงัคง        
ท าหน้าท่ีให้บริการจดัการประมูล และไม่ไดค้าดหวงัให้ผูใ้ชบ้ริการมีหน้ีเสียเพ่ิมขึ้น การร่วมธุรกิจคร้ังน้ีบริษทัฯ คาดว่าจะ
เติบโตตามสัดส่วนการปล่อยสินเช่ือของพนัธมิตร 

3. ราคารถมือสองเป็นไปตามกลไกตลาด ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถแทรกแซงได้ หน้าท่ีของบริษทัฯ คือ      
การหาผูเ้ขา้ร่วมประมูลให้ไดม้ากท่ีสุดเพื่อให้สินคา้มีราคาใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง ส่วนจ านวนรถไฟฟ้าต่อลานประมูล      
ยงัถือว่ามีสัดส่วนนอ้ยมาก เน่ืองจากคุณภาพการปล่อยสินเช่ือให้แก่ผูใ้ชร้ถไฟฟ้ายงัอยูใ่นเกณฑดี์ ท าให้ปริมาณการยึดรถไฟฟ้า
มีไม่มากนกั 

• นายวิรัญจ์ ฉิมกุล ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า บริษทัฯ มีแผนงาน 4 - 5 ปีขา้งหน้าอย่างไร เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงกบัความไม่แน่นอนของธุรกิจ และมีกลยทุธ์อะไรบา้งท่ีจะท าให้บรรลุตามแผนงานขา้งตน้ 

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบค าถามดงัน้ี 
ท่ีผา่นมาบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากความไม่แน่นอนและปัจจยัต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้มมาเป็นระยะ 

ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคงมุ่งเนน้การให้บริการในธุรกิจหลกัและสร้างความน่าเช่ือถือ รวมถึงการหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้าง
ระบบนิเวศ (Eco system) ซ่ึงเป็นการท าให้ผูซ้ื้อและผูข้ายได้มาพบกัน ทั้งน้ี บริษัทฯ อยู่ระหว่างเร่งการพฒันาบุคลากร                 
หาพนัธมิตร และมุ่งเนน้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อสามารถเติบโตในระยะยาวไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

• นายศุภสิทธ์ิ จิรเจริญย่ิง ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 
1. ปี 2566 บริษทัฯ มีการขยายสาขาไปแลว้ก่ีสาขา และปี 2567 มีแผนจะขยายเพ่ิมอีกก่ีสาขา และหากสาขา

ท่ีขยายเพ่ิมมีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน บริษทัฯ มีแผนจะจดัการอย่างไร เน่ืองจากปริมาณรถยึดในแต่ละปีมีความ
ไม่แน่นอนเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ 

2. ในไตรมาสท่ี 4/2566 บริษทัฯ มีการจา้งท่ีปรึกษาในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการ
พฒันาระบบเก่ียวกบัอะไร และปัจจุบนัด าเนินการเรียบร้อยแลว้หรือยงั 

3. นายสุวิทย ์ยอดจรัส ยงัท างานกบับริษทัฯ หรือไม่ 
4. อตัราการจบการประมูล (success rate) มีการปรับตวัดีขึ้น จากไตรมาสท่ี 4/2566 มากนอ้ยแค่ไหน พน้จุด

ต ่าสุดแลว้หรือไม่ 
5. บริษทัฯ มีโอกาสจะปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นปีละ 4 คร้ัง หรือไม่ 
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นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบค าถามดงัน้ี 
1. ปี 2566 บริษทัฯ เปิดคลงัสินคา้เพ่ิม 11 แห่ง ส่วนในปี 2567 จะเปิดคลงัสินคา้เพ่ิมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กบั

ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงในการเปิดคลงัสินค้าเพ่ิมแต่ละแห่งมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักเม่ือเทียบกับปริมาณสินค้าท่ีรับเขา้
คลงัสินคา้ อยา่งไรก็ตาม หากเปิดคลงัสินคา้แลว้มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน บริษทัฯ อาจพิจารณาปิดคลงัสินคา้นั้น
ตามความเหมาะสม 

2. เน่ืองจากระบบ AUCT Live หรือระบบการประมูลผ่านออนไลน์ของบริษทัฯ มีการใชง้านมาแลว้ 8 ปี 
บนฐานของเทคโนโลยีเดิม ดงันั้น ปี 2566 บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาระบบเพ่ือรองรับปริมาณลูกคา้ท่ีเพ่ิมขึ้น โดยมีการ
ว่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการพฒันาระบบ รวมถึงการเพ่ิมมาตรการความปลอดภยัดา้นไซเบอร์ ทั้งน้ี ในปี 2567 
จะเป็นการว่าจา้งในงานท่ีเก่ียวเน่ืองอื่น ๆ ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายไม่มาก 

3. ปัจจุบนันายสุวิทย ์ยอดจรัส ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ และรองประธานกรรมการ ของบริษทัฯ 
4. อตัราการจบการประมูลเกิดจากความสอดคลอ้งกนัระหว่างราคาและความตอ้งการสินคา้ ดงันั้น ถา้ราคา

ปรับตวัไม่ทนัต่อความตอ้งการสินคา้ท่ีลดลง จะท าให้อตัราการจบประมูลของสินคา้ลดลง ส่วนราคารถจะถึงจุดต ่าสุดแลว้
หรือไม่นั้น ตอ้งมองในระยะยาว เน่ืองจากราคารถและการแข่งขนัยงัมีความไม่แน่นอน ทั้งน้ี การท่ีไตรมาส 4/2566 ราคารถ
ลดลง ส่งผลให้ผูป้ระมูลสนใจซ้ือมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุใหไ้ตรมาส 1/2567 ราคารถและอตัราการจบการประมูลปรับตวัเพ่ิมขึ้น 

รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ตอบค าถามขอ้ 5 ดงัน้ี 
5. เน่ืองจากการจ่ายเงินปันผลแต่ละคร้ัง บริษทัฯ มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินการรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี

สิทธิรับเงินปันผล และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ สามารถจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งเตม็จ านวน เกือบ 100% 
ในทุกปีเช่นเดียวกบัท่ีผา่นมา จึงยงัไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 4 คร้ัง 

• นายพงษเ์ทพ ประยรูเกียรติ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามดงัน้ี 
1. ปี 2567 จะมีบริการอะไรใหม่ ๆ ให้ลูกคา้เพ่ิมบา้ง 
2. บริษทัฯ มีแนวโนม้จะปรับค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 
นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบค าถามดงัน้ี 
1. บริการใหม่ส าหรับลูกคา้ท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นในปี 2567 เช่น การพฒันาระบบ AUCT Live การปรับปรุง

หนา้เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนัของบริษทัฯ เป็นตน้ 
2. การท่ีบริษทัฯ ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมในแต่ละคร้ัง พิจารณาจากมูลค่าเพ่ิมท่ีบริษทัฯ ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ 

โดยไม่ไดก้ าหนดระยะเวลาปรับขึ้นค่าธรรมเนียมท่ีแน่นอนไว ้แตมุ่่งเนน้การหาบริการอ่ืน ๆ เพ่ิมให้แก่ลูกคา้มากกว่า 

• นายอนุพงศ ์สันตะวานนท ์ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ถามว่า ผูบ้ริหารมีมุมมองการเติบโตของรายไดอ้ยา่งไร การ
เปิดช่องทางออนไลน์ ช่วยให้บริษทัฯ มีรายไดเ้พ่ิมมากขึ้นหรือไม่ ผูบ้ริหารมีมุมมองอย่างไรเก่ียวกบัความถ่ีของการประมูล 
รวมถึงกรณีราคารถไฟฟ้าท่ีปรับราคาถูกลง และผูใ้ชร้ถสนใจและเลือกซ้ือรถไฟฟ้ามากขึ้น 

นายวรัญญู ศิลา กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตอบค าถามดงัน้ี 
 ท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีรายไดเ้ติบโตตามการเติบโตของการปล่อยสินเช่ือรถยนต์ โดยบริษทัฯ ไม่ตอ้งการเติบโต
แบบกา้วกระโดดแลว้มีรายไดล้ดลงในปีถดัไป แต่ตอ้งการให้เติบโตอยา่งย ัง่ยืน  
 โดยปกติบริษทัฯ มีการประมูลทั้งรูปแบบออนไลน์และหน้าลานส าหรับสินคา้ช้ินเดียวกนัในเวลาเดียวกนั 
แมมี้การประมูลผา่นทางออนไลน์มากขึ้น แต่รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบริษทัฯ ไม่แตกต่างกนั ในแง่ของบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้การ
ให้บริการลูกคา้อยา่งทัง่ถึงมากกว่า 
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 ส่วนเร่ืองความถ่ีในการประมูล บริษัทฯ เลือกท่ีจะมีรอบประมูล 3 วนัต่อสัปดาห์ โดยมีรถเข้าประมูล       
หลกัร้อยคนั มากกว่าการมีรอบประมูลทุกวนัแต่มีรถเขา้ประมูลหลกัสิบคนั เน่ืองจากเม่ือมีจ านวนสินคา้เขา้ประมูลน้อยยอ่ม  
ท าให้มีผูเ้ขา้ร่วมประมูลนอ้ยตามจ านวนสินคา้ ซ่ึงการประมูลในแต่ละคร้ังจะมีผลกระทบต่อผูข้ายและผูเ้ช่าซ้ือเดิม บริษทัฯ จึง
พยายามรักษาสมดุลของรอบการประมูลให้เหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ 
 กรณีรถไฟฟ้าปรับราคาลดลงย่อมมีผลกระทบต่อราคารถสันดาปในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ในแง่ของ  
บริษทัฯ มองว่ารถทุกชนิดเป็นสินคา้เหมือนกนั เพียงแต่มีสภาพแตกต่างกนั โดยส่ิงท่ีตอ้งพฒันาเพ่ิมมากท่ีสุดคือ ความรู้
เก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทั้งท่ีเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมขอบคุณผูบ้ริหาร
รวมถึงพนกังานทุกคนท่ีร่วมท าให้ปี 2566 เป็นปีท่ีบริษทัฯ มีรายไดแ้ละก าไรสูงท่ีสุดตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทัฯ มา ในนามของ
คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจให้สามารถเดินหนา้ต่อไปอยา่งย ัง่ยืน จากนั้นกล่าวปิดประชุมเวลา 11.17 น. 
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